

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed.

Ảnh: MINH HUNG

Sáng ngày 2/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì buổi làm việc với Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

TháiBinh Seed hiện là một trong những doanh nghiệp

hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Những năm qua, đơn vị đã nghiên cứu thành công nhiều giống lúa mới với nhiều đặc tính vượt trội, đã được công nhận và đưa vào sản xuất đại trà tại nhiều tỉnh, thành phố; đến nay đã có 33 giống cây trồng được cấp bằng bảo hộ, 28 giống lúa, lạc, ngô, rau, đậu tương được công nhận giống quốc gia; áp dụng nhiều công nghệ mới như công nghệ sinh học phân tử, chỉnh sửa hệ gen để chọn tạo ra các giống cây trồng có tính năng vượt trội.

Những năm qua, TháiBinh Seed coi khoa học, công nghệ (KHCN) là nền tảng và động lực phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công ty xây dựng mục tiêu đưa Viện Nghiên cứu cây trồng trở thành cơ sở nghiên cứu mạnh cấp quốc gia, có khả năng cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực giống cây trồng. Để đạt mục tiêu này, đơn vị đã và sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KHCN, nâng cấp, hiện đại hóa phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu thực nghiệm; xây dựng quy hoạch, thiết kế đồng ruộng khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong tưới, tiêu nước; xây dựng khu thí nghiệm chịu mặn, hạn, nóng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính phục vụ nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu và đánh giá giống và sản phẩm cây trồng. Đặc biệt, TháiBinh Seed sẽ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu cây trồng; số hóa, tích hợp

tiêu đưa Viện Nghiên cứu cây trồng trở thành cơ sở nghiên cứu mạnh cấp quốc gia, có khả năng cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực giống cây trồng. Để đạt mục tiêu này, đơn vị đã và sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KHCN, nâng cấp, hiện đại hóa phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu thực nghiệm; xây dựng quy hoạch, thiết kế đồng ruộng khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong tưới, tiêu nước; xây dựng khu thí nghiệm chịu mặn, hạn, nóng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính phục vụ nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu và đánh giá giống và sản phẩm cây trồng. Đặc biệt, TháiBinh Seed sẽ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu cây trồng; số hóa, tích hợp

ứng dụng AI, Big Data trong nghiên cứu và quản lý sản xuất và thương mại hóa sản phẩm; tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, tổ chức trong nước và quốc tế; đồng thời đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, chuyên gia chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, giải pháp triển khai của TháiBinh Seed trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của KHCN, coi đây là giải pháp đột phá để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị như luồng gió mới, tạo chuyển biến lớn trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng Chương trình hành động số 41-CTr/TU; xác định Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed là trung tâm công nghệ lõi trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù ngành nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 20% cơ cấu kinh tế nhưng đối với Thái Bình nông nghiệp vẫn là 1 trong 3 trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững. Việc phát triển và nâng tầm Viện Nghiên cứu cây trồng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả TháiBinh Seed nói chung, Viện Nghiên cứu cây trồng nói riêng đạt được trong những năm qua, đồng thời ghi

nhận sự đổi mới, sáng tạo, đi đầu của đơn vị trong nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed xây dựng Viện Nghiên cứu cây trồng là đơn vị có thương hiệu, uy tín không chỉ trong nước mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, Công ty cần tập trung thực hiện các chiến lược, trọng tâm là nghiên cứu phát triển các giống cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và công nghệ chế biến để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm tương xứng với lộ trình phát triển; mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất; tăng cường số hóa trong quản lý doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ có những cơ chế, chính sách vượt trội để hỗ trợ, đồng hành cùng đơn vị trong việc phát triển Viện Nghiên cứu cây trồng; đề nghị các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển các giống mới đưa ra thị trường; giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương tham mưu, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, phát triển nhân lực, thủ tục hành chính, kinh phí... để thúc đẩy, khuyến khích phát triển lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số áp dụng chung trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm khu vực nghiên cứu, khảo nghiệm sản xuất giống cây trồng và khu vực nghiên cứu KHCN của Viện Nghiên cứu cây trồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed tại xã Đông Xá (Đông Hưng).

QUYNH LƯU

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/4, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thảo luận kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025 và một số nội dung khác. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quý I/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham

muu xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; phát triển, quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận chính quyền được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong quý II/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dự luận xã hội; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương

về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ, chỉ bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo kế hoạch. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 301-KH/TU, ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu trong quý II/2025 các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động quán triệt đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chủ trương, văn bản chỉ đạo mới của Trung ương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của mỗi đơn vị nắm vững; cụ thể hóa các chủ trương này thành các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng để triển khai thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động tham mưu, phối hợp giúp tỉnh thực hiện

công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp tục chuẩn bị, triển khai tổ chức đại hội đảng bộ, chỉ bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung chỉ đạo, rà soát, cơ sở nghiên cứu, vận dụng linh hoạt và đề xuất hợp lý để kịp thời tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên, kết nạp Đảng cho những quần chúng tu đức đi đầu tiên, bảo đảm đúng quy định; khẩn trương thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Ngoài ra, cấp ủy các cấp chủ động thực hiện việc phân loại, sắp xếp, thống kê, số hóa các tài liệu tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị phục vụ công tác bản ghi tài liệu sau khi sáp nhập tỉnh.

HA PHƯƠNG

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 1)

đạt tỷ lệ cao gồm: thuế thu nhập cá nhân đạt 59,5% so với dự toán, tăng 66,7% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54,1% so với dự toán, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ hơn

về những khó khăn trong công tác thu ngân sách, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thu trong quý II/2025 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước

tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong công tác thu ngân sách nhà nước, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần lưu ý một số dự địa, phối hợp với cơ quan thuế để triển khai công tác thu thuế. Ngành thuế khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số

18-NQ/TW để tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, nhất là trên địa bàn các huyện. Tiếp tục rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để có biện pháp thu thuế hiệu quả. Tổ chức thực hiện hiệu quả các công tác thu thuế và triển khai hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh cá nhân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo

đúng quy định của pháp luật. Ngành thuế rà soát các đơn vị chậm ý trong nộp thuế để phối hợp với cơ quan công an có biện pháp xử lý, sớm thu hồi nợ đọng. UBND các huyện, thành phố cần tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp thu thuế, xác định các hộ sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn tích cực vào cuộc, hỗ trợ trong công tác thu thuế.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh được triển khai kịp thời, có trọng tâm. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo tinh thần đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin, báo chí, xuất bản, du lịch xã hội... được chú trọng đổi mới, bám sát thực tiễn. Việc kiện toàn, hợp nhất cơ quan

tuyên giáo và dân vận các cấp được bảo đảm thuận lợi, đồng bộ, thống nhất và từng bước đi vào hoạt động.

Việc thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" đã đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã, khắc phục thể quan liêu, hành chính. Qua đó giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính, các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu

quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đến nay, ngoài 16 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm theo Đề án số 08-ĐA/TU, mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" đã được lan tỏa, nhân rộng tại 26 xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Có nhiều xã, phường, thị trấn lựa chọn tiêu chí của mô hình để thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các

cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhân rộng xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, văn nước và cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các sự kiện quan trọng, kỷ niệm ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Phối hợp với Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất cho Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MÃN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự tọa đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng ngày 2/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Yerevan, đồng chí Trần Thanh Mã, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và đại diện 60 doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, viễn thông, dệt may, giao thông...

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Armenia; khẳng định chuyến thăm là động lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, kim ngạch thương mại giữa hai nước ngày càng tăng cao trong những năm qua. Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn cần được thúc đẩy và khai thác mạnh mẽ với quy mô lớn hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực như thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ, công nghệ cao... Tọa đàm là cơ hội để hai bên cùng trao đổi và thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mã khẳng định: Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác hoàn thiện thể chế, coi đây là "đột phá của đột phá" với việc nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện nhiều luật quan trọng bảo đảm phù hợp và đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, thông thoáng, cạnh tranh. Nhờ vậy, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng thế giới đánh giá cao và trở thành điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu, thương mại với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Gợi mở một số định hướng cụ thể để doanh nghiệp hai nước xem xét và hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Armenia được biết đến như một "thung lũng Silicon" của khu vực với ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, trong khi Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khuyến khích các doanh nghiệp hai bên hợp tác phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp công nghệ cho giáo dục, y tế, quản lý đô thị thông minh; đề nghị các doanh nghiệp hai bên cùng nghiên cứu, đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, điện gió và thủy điện nhỏ, tận dụng công nghệ tiên tiến của Armenia và nguồn tài nguyên dồi dào của Việt Nam.

Để thúc đẩy, làm sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước với trọng tâm là đầu tư và thương mại, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hai bên tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Armenia thương xuyên có các hội trao đổi, tìm kiếm và khai thác các cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng và nhu cầu. Hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Armenia tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mong muốn Armenia là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước khu vực kinh tế Á - Âu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bộ, ngành, hiệp hội phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy trao đổi, hợp tác theo nguyên tắc "cùng có lợi, cùng thành công", trên cơ sở bổ trợ cho nhau, giúp các doanh nghiệp hợp tác sâu sắc và toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng khai thác thị trường của nhau và thị trường khu vực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, tìm hiểu, chia sẻ thông tin để có những kế hoạch, dự án hợp tác đầu tư hiệu quả, hỗ trợ cùng khai thác thị trường của nhau, cũng như mở rộng khai thác thị trường khu vực ASEAN và khu vực Trung Á với rất nhiều tiềm năng, dư địa. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để các doanh nghiệp Armenia hợp tác đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, tại tọa đàm, doanh nghiệp hai nước đã chia sẻ những hướng đi cụ thể nhằm biến tiềm năng thành kết quả thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được để có thể tận dụng, khai thác hiệu quả những dư địa, mở ra cơ hội hợp tác mới, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi nước. Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước tận dụng và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, trong đó Armenia là thành viên, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, gia tăng xuất nhập khẩu, tăng cường mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng cao hơn nữa trong các năm tới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

NGUYỄN MINH

(tổng hợp)

Kiểm tra tiến độ...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ đủ điều kiện hỗ trợ. Đồng thời, huyện cần nhanh chóng hoàn thiện, thống nhất danh sách và gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh để bảo đảm tiến độ thực hiện các đề án theo kế hoạch.